

# เตือนพายุ'โนรู' ทำฝนถล่มหนัก

## ระหว่าง 27-29 ก.ย. 65

### โคราช-อุบลยังวิกฤติ

ฝนเททั่วไทย เมืองโคราชอ่วมน้ำท่วม  
ถนนเทศบาลประทาย 4 หมู่บ้านเดือดร้อน  
หนักเส้นทางสัญจรถูกตัดขาด ★ มีต่อหน้า 6

ที่ระบายน้ำเมืองพานครตายแก้ปัญหาน้ำท่วม  
ซ้ำซากด้านเมืองกรุงระดมป้องกันเต็มพิกัด "ซัชชาติ"  
จัดกระสอบทราย 2 แสนใบเร่งอุดแนวฟันหลอชุมชน  
เปราะบางริมเจ้าพระยา อุตุฯเตือนภัยพายุ "โนรู"  
ทำฝนถล่มหนักอีกรอบช่วง 27-29 ก.ย.นี้

ทั่วไทยยังเผชิญฝนตกหนักต่อเนื่อง ทำให้  
สถานการณ์น้ำท่วมขังหลายพื้นที่ยังไม่คลี่คลายเมื่อ  
วันที่ 24 ก.ย. จ.นครราชสีมา ฝนตกหนักทั้งคืน  
ทำให้เกิดน้ำท่วมถนนเทศบาล 8 หรือถนนประปา  
ต.ประทาย อ.เมืองนครราชสีมา ระดับน้ำสูง 50 ซม.  
ระยะทางกว่า 1 กม. ทำให้ชาวบ้าน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านกระโดน บ้านไร่ริมบึง บ้านใหม่สามัคคี  
และบ้านเทพารักษ์ รวมกว่า 70 ครัวเรือน ไม่สามารถ

เตือนพายุ

☆ ต่อจากหน้า 1

อุบลฯยังไม่คลายวิกฤติ แม่น้ำมูลระดับน้ำเพิ่มสูง  
ต่อเนื่องคาดสิ้นเดือนน้ำลดลงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร  
กำแพงเพชรจ้างเหมาเรือจมน้ำนักโทษออกมอลอก



#### ☞ หนีน้ำท่วม

ทีมพยาบาลฉุกเฉินและ  
กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งช่วยกัน  
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียง  
หญิงชราวัย 80 ปีเศษ ต้อง  
สวมสายให้อาหารทางจมูก  
ออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วม  
สูงในพื้นที่ อ.วารินชำราบ  
จ.อุบลราชธานี นำส่งรักษา  
ตัวที่ รพ.วารินชำราบ ขณะที่  
ระดับน้ำในแม่น้ำมูลยังเพิ่ม  
สูงเอ่อล้นตลิ่งต่อเนื่อง.

ใช้ถนนสัญจรไปมาได้ ในจำนวนนี้มีบ้านเรือนกว่า 20 หลังที่อยู่ริมถนนถูกน้ำไหลเข้าท่วม หลังเกิดเหตุ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา นางคมขำ ปองนาน นายกเทศมนตรีตำบลประทาย นำเจ้าหน้าที่ ปก.จังหวัด ชลประทานจังหวัด ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาร่วมมอบอุ้งยังชีพให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความสะดวกในเบื้องต้น

นายวิเชียรเผยว่า ปัญหาน้ำท่วมขังถนนสายดังกล่าวเกิดจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ที่ผ่านมาจะระบายน้ำทางท่อใต้ดินออกไปยังบึงกระโดนแต่ขณะนี้ปริมาณน้ำในบึงกระโดนเต็มความจุ เทศบาลจำเป็นต้องปิดท่อระบายน้ำเนื่องจากเกรงว่าน้ำจากบึงกระโดนจะไหลย้อนกลับเข้ามาท่วมบ้านเรือนประชาชน ทำให้น้ำบนถนนไม่สามารถระบายไปได้จนเกิดการท่วมขัง สั่งการให้นำเครื่องสูบน้ำจากเดิมที่มีอยู่ 2 เครื่อง เพิ่มอีก 2 เครื่องเป็น 4 เครื่องเร่งสูบน้ำออกจากถนนและบ้านเรือนของประชาชน คาดว่าจะใช้เวลา 2 วันในการระบายน้ำออกทั้งหมด ต้องเร่งระบายออกก่อนจะมีพายุฤดูใหม่ "โนรู" เข้ามาระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.นี้

จ.อุบลราชธานี เจ้าหน้าที่อพยพ.ประจำเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ นำเรือลาดตระเวนรักษาความเรียบร้อย ช่วยดูแลทรัพย์สินให้บ้านที่อพยพหนีน้ำท่วมไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราว พร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านที่ยังพักอาศัยอยู่บนชั้นสองของบ้านที่ถูกน้ำท่วม หากต้องการอพยพให้รีบแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชม. หลังจากศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ คาดการณ์ว่าแม่น้ำมูลยังมีระดับน้ำสูงขึ้นไปถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ เนื่องจากยังมีน้ำจากจังหวัด

ด้านเหนือและฝนตกลงมาในพื้นที่ จะมีน้ำล้นตลิ่งไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร ขณะเดียวกันน้ำยังไหลท่วมจุดที่ตั้งเครื่องสูบน้ำของ 3 หน่วยงานบริเวณหลังวัดเสนาวงศ์ ทำให้อำเภอน้ำท่วมขัง และสำนักงาน ปก.จังหวัด ต้องถอนเครื่องสูบน้ำออกยังคงเหลือสำนักงานชลประทานที่ 7 ยังเดินเครื่องสูบน้ำต่อเนื่องตลอดพื้นที่ถูกน้ำท่วม ไปจนกว่าเครื่องสูบน้ำจะทำงานไม่ได้ สำหรับระดับน้ำแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย ระดับน้ำสูงขึ้นอีก 12 ซม. ไปที่ระดับ 8.19 เมตร และมีน้ำล้นตลิ่งแล้ว 1.19 เมตร

ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งและกู้ภัยจังหวัด จะเชิงเทราทีมช่วยชาวกู้ภัยทางน้ำ 80 นาย นำโดย นายยุทธพทุทธิ พูลฤกษ์ นำเรือตระเวนแจกข้าวกล่องหลายร้อยกล่องให้ชาวบ้านท่ากอไผ่และชุมชนใกล้เคียงที่ถูกน้ำท่วมใน ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี รวมถึงนำอาหารให้แมวและสุนัขที่ติดค้างอยู่



**รถตกฝ่าย** หน่วยกู้ภัยน้ำรถนครหมายกรรถกระบะที่ถูกน้ำซัดตกฝ่ายน้ำล้นห้วยสาวโคก ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ส่วน น.ส.ชนิดา บินเขียน(รูปเล็ก) คนขับทุบกระจกหนีออกมาแต่จมน้ำเสียชีวิต ถูกนำศพศพไปไกลกว่า 1 กม.

ตามบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ขณะเดียวกันทีมพยาบาลฉุกเฉินเข้าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเป็นหญิงชราวัย 80 ปีเศษ ต้องสวมสายยางให้อาหารทางจมูกออกจากบ้านน้ำท่วมส่งไปรักษาที่ร.วารินชำราบ วันนีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ปรุงอาหาร 2,500 ชุดแจกจ่ายให้ชาว อ.วารินชำราบ และ อ.เมืองอุบลราชธานี มีชุมชนถูกน้ำท่วมต้องอพยพ 32 ชุมชน 542 ครอบครัวยัง 2,016 คน

จ.กำแพงเพชร หลังฝนตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและมีน้ำท่วมขังบางพื้นที่ที่ระบายน้ำไม่ทัน โดยเฉพาะ อ.พรานกระต่าย ตามถนนในเขตเทศบาลมีน้ำท่วมขังเป็นประจำ เทศบาลตำบลพรานกระต่ายจึงว่าจ้างเหมากับเรือจากกลางกำแพงเพชรให้นำนักโทษที่สามารถออกมาทำงานข้างนอกได้มาช่วยล่อท่อตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระดับหนึ่ง จากการล่อท่อพบว่าภายในท่อระบายน้ำมีเศษดินโคลนทับถมอยู่จำนวนมากเป็นอุปสรรคการไหลของน้ำ หลังล่อท่อทำให้มีน้ำระบายได้รวดเร็วมากขึ้นไม่มีน้ำท่วมขังในส่วนของนักโทษที่ออกมาทำงานภายนอกเรือนจำจะนำไปลดจำนวนวันที่ต้องขังได้

ที่ทำการ อบต.ท่าดินแดง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) นำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบอุ้งยังชีพให้ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย นายชัยวุฒิกล่าวว่า พื้นที่นี้ท่วมก่อนพื้นที่อื่นและแห้งทีหลัง รัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนตอนนี้จะมีโครงการผันน้ำคลองบางบาลแล้ว การ

ลงพื้นที่ครั้งนี้มาในนามรัฐมนตรี ไม่ได้มาหาเสียง มีชาวบ้านอยากให้ระบายน้ำออกไปในพื้นที่การเกษตรเพื่อลดระดับน้ำในบ้านลงบางพื้นที่น้ำท่วมบ้านถึงชั้น 2 หากขานาเกี่ยวข้าวเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้จะระบายน้ำออกไปทุ่งนา ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงจากนั้นนายชัยวุฒินั่งเรือไปมอบอุ้งยังชีพให้ชาวบ้าน 10 ครัวเรือน

ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงการเตรียมพร้อมรองรับน้ำเหนือ น้ำทะเลหนุนช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. ว่าต้องพร้อมน้ำอย่างเต็มที่และให้ต่ำที่สุด นอกจากนี้ยังจัดเตรียมกระสอบทรายประมาณ 2 แสนใบ เพื่อกระจายให้ชุมชนเปราะบางริมแม่น้ำเจ้าพระยา ขณะเดียวกันสั่งการให้จัดลำดับเหตุการณ์ว่าหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเช่น ฝนตกที่เขตไหนให้สำนักการระบายน้ำส่งข้อมูลไปที่เขต และเขตต้องรู้ว่าสถานการณ์แบบนี้ต้องเข้าไปดูแลที่ชุมชนไหนก่อน เช่น การเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นเพราะหากป้องกันได้บางส่วนก่อน ความเสียหายอาจจะไม่รุนแรงมากเอาชุมชนมาเป็นแนวร่วมในการแก้ปัญหาด้วย

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมามีบทเรียนแทบทุกเขตแล้วว่าฝนตกแต่ละเขตเป็นอย่างไรแต่ละเขตรู้จักอ่อนและตอนนี้เหมือนมีบทซ้อมไว้แล้ว แต่ถ้าดูแผนผังจริงๆจะไปกระทบกับภาคเหนือเยอะกว่า ของกรุงเทพฯจะเป็นอ่อนๆ แต่จะมีน้ำเหนือกับน้ำหนุนมาเสริมสั่งการให้เรียงกระสอบทรายตลอดแนวคั่นกันน้ำเป็นหลัก ย้ำ ผอ.เขตว่าให้รีบทำถ้า

มีจุดฝนหลอให้เสริมเข้าไป ส่วนการเหยียวยาในพื้นที่  
เขตลาดกระบัง ขณะนี้ให้ดูยังชีพบรรเทาเบื้องต้น  
แต่การเหยียวยาที่เป็นตัวเงินนั้นจะต้องจัดทำรายละเอียด  
ความเสียหาย เขตอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อส่ง  
ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวง  
มหาดไทย ต้องทำตัวเลขและหลักฐานอย่างชัดเจน  
รอบคอบ

กรุงเทพฯ โพลสำรวจความคิดเห็นประชาชน  
เรื่อง "ความพึงพอใจคนกรุงต่อการแก้ปัญหาน้ำท่วม  
กทม." เก็บข้อมูลจากประชาชน 1,203 คน ส่วนใหญ่  
ร้อยละ 52.8 มีปัญหาที่อยู่อาศัยเกิดน้ำท่วม ใน  
จำนวนนี้ร้อยละ 48.5 เกิดน้ำท่วมทุกครั้งที่ฝนตก  
ส่วนร้อยละ 4.8 เกิดน้ำท่วมครั้งแรกตั้งแต่พักอาศัย  
มา ขณะที่ร้อยละ 47.2 ไม่เกิดน้ำท่วม ผลกระทบ  
ที่ได้รับจากปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดคือ การจราจร  
ติดขัด ไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ คิดเป็นร้อยละ  
47.5 รองลงมาคือเกิดขยะ น้ำเน่าเหม็น เกิดผลกระทบต่ออาชีพ การงาน การเรียน เกิดโรคที่มาจากน้ำ  
และรถเสีย รถพังด้านความพึงพอใจต่อการแก้ปัญหา  
น้ำท่วมในพื้นที่ กทม. ร้อยละ 58.5 พึงพอใจค่อนข้าง  
มากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 41.5 พึงพอใจค่อนข้าง  
น้อยถึงน้อยที่สุด เมื่อถามว่าอยากให้ กทม.พัฒนา  
แก้ไข ปรับปรุงในเรื่องใดกับปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่  
กทม. ร้อยละ 80.8 อยากให้เตรียมความพร้อม  
ในการรับมือ มีการวางแผนป้องกันน้ำท่วม เช่น ขุด  
ลอกคูคลองกำจัดขยะ รองลงมาคืออยากให้ช่วยเหลือ

☆ มีต่อหน้า 12

## เตือนพายุ ☆ ต่อจากหน้า 6

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อย่างทั่วถึง  
และอยากให้มีความฉับไวในการแก้ปัญหาน้ำท่วม  
เมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าปีหน้ากทม.  
จะสามารถรับมือกับปัญหาน้ำท่วมได้ ร้อยละ 65.8  
เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 34.2  
เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายสภาพอากาศ  
ช่วงวันที่ 24-26 ก.ย. ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่าน  
ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
เฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  
ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย  
มีกำลังปานกลาง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทย  
มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร  
และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนช่วง  
วันที่ 27-30 ก.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัด  
ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย  
มีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนัก  
มากบางแห่ง อนึ่ง พายุโซนร้อนกำลังแรง "โนรู"  
จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงทะเลจีนใต้  
ตอนกลาง ในช่วงวันที่ 25-26 ก.ย. และมีแนวโน้ม  
จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลาง  
ช่วงวันที่ 27-28 ก.ย. ส่งผลทำให้ภาคเหนือ ภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก  
มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมาก  
กับมีลมแรงในช่วงวันที่ 27-29 ก.ย.